



การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) กรุงเทพมหานคร

การแสดงถ้อยแถลงของสมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยนาท ในมติ ๑๔.๑ การสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวิกฤตโควิด-19

สมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยนาท ขอชื่นชมและเห็นด้วยกับคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และคณะทำงานวิชาการประเด็น ที่ได้พัฒนานโยบายสาธารณะ เรื่องการสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ในวิกฤตโควิด-19 ในทุกประเด็น เนื่องจากมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย ให้มั่นคงและปลอดภัยของจังหวัดชัยนาท ภายใต้การนำของ นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ณ ปัจจุบัน

สมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยนาท เป็นเครือข่ายภาคประชาสังคมรวมกันเป็นพลังพลเมือง ประกอบด้วย สมาคมสถานพลังภาคีเครือข่ายชัยนาท องค์กรอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์เครือข่ายข้าราชการครูบำนาญและกลุ่มสตรีจิตอาสา กลุ่มนักรุกกิจรุ่นใหม่ สภาดัง และเยาวชน หน่วยจัดการร่วม สสส. และนักวิชาการอิสระ ซึ่งมีพันธะสัญญาข้อตกลงร่วมกัน “สานพลัง ความดี ความจริง และความงามสู่สุขภาวะ” โดยใช้เครื่องมือกระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพ การจัดทำ ธรรมนูญสุขภาพและการประเมินผลกระทบ ด้านสุขภาพ สนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ที่ผ่านมา สมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยนาท ได้ขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าว อาทิเช่น มีการพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความรอบรู้และกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้นำชุมชน องค์กรอาสาสมัคร สภาดังและเยาวชน ผู้แทน องค์กรศาสนา และผู้แทนหน่วยงานสถานศึกษา ให้เกิด “พลังพลเมืองตื่นรู้ สู้ภัยโควิด” มีการหนุนทุ่นโครงการ และถอดบทเรียนชุดความรู้พื้นที่ต้นแบบการจัดการการสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวิกฤตโควิด-19 ระดับตำบลและอำเภอมีการจัดทำธรรมนูญสุขภาพตำบลเชิงประเด็น เรื่อง “รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ สู้ภัยโควิด-19” ทั้งในเขตเทศบาลและเขตชนบท มีการผลิตชุดสื่อประชาสัมพันธ์ Tik-Tok สู้ภัยโควิดที่บ้านสำหรับ ครอบครัวเด็กและเยาวชน ประสานความร่วมมือกับ สสส., สสจ.ชัยนาท, พอช., พมจ. และ อบจ.ชัยนาท ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุด้านการจัดการปรับสภาพบ้านที่อยู่อาศัยและ พื้นที่สาธารณะแบบมีส่วนร่วมในชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้เกิดความปลอดภัยต่อการดำรง ชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ สมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยนาท มีความมุ่งมั่นที่จะสานพลังภาคีทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน ให้ บรรลุเป้าหมายของร่างมติดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยเน้นการขับเคลื่อนส่งเสริมประชาชน ให้มี ความเข้าใจและความรับผิดชอบ ที่สามารถสื่อสารบูรณาการทำงานร่วมกันในวิถีใหม่ ภายใต้การประสานพลัง



**การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔
ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) กรุงเทพมหานคร**

สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงองค์ความรู้และทุนศักยภาพที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ของหน่วยงานองค์กร ภาครัฐและท้องถิ่นให้บรรลุประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการสร้างเสริมสุขภาพะสิ่งแวดล้อมทั้งด้านกายภาพ และสังคมที่ยั่งยืน แก่ประชาชนและชุมชนต่อไป

สมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยนาท

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔